

Keynote Speaker



ฯพณฯ เล เลื่อง มินท์ – เลขาธิการสมาคมอาเซียน

H.E. Le Luong Minh - ASEAN Secretary-General



ฯพณฯ เล เลื่อง มินท์ เกิดเมื่อวันที่ 1 กันยายน 1952 ที่เมืองฮานฮัว ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการสมาคมอาเซียน ฯพณฯ ท่าน เล เลื่อง มินท์ ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนาม และท่านได้รับการเสนอชื่อจากรัฐบาลเวียดนามให้เข้ามาทำงานในสมาคมอาเซียน ก่อนจะถูกทาบทามให้เข้ารับตำแหน่งเลขาธิการทั่วไปโดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2013-2017

ย้อนกลับไปตั้งแต่ปี 2004 จนถึงปี 2011 ฯพณฯ เล เลื่อง มินท์ ดำรงตำแหน่งเป็นหนึ่งในคณะผู้แทนถาวรประจำองค์การสหประชาชาติ และเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม ในช่วงเดือนมกราคม 2004 ถึงเดือนสิงหาคม 2007 และในเดือนสิงหาคมปี 2007 ถึงเดือนธันวาคมปี 2008 ท่านทำงานในตำแหน่งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและเอกอัครราชทูตวิสามัญและมีอำนาจเต็ม และตั้งแต่เดือนธันวาคมปี 2008 จนถึงเดือนมิถุนายนปี 2011 ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศและเอกอัครราชทูตวิสามัญและมีอำนาจเต็มจนครบวาระ

ฯพณฯ เล เลื่อง มินท์ มีความเชี่ยวชาญด้านการทูตระหว่างประเทศ ประสบการณ์การทำงานอันยาวนานในกระทรวงการต่างประเทศของท่าน เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี 1975 และท่านยังดำรงตำแหน่งสำคัญอีกมากมาย อาทิ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการองค์การกิจการภายใน เมื่อปี 1993 และในปี 1995 ได้รับการทาบทามให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตถาวรผู้มีอำนาจเต็มของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในสหประชาชาติ และองค์กรอื่นๆ ในสังกัดของสหประชาชาติในสำนักงานที่เจนีวา หลังจากนั้นก็ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำสำนักงานใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ

ในระหว่างเดือนธันวาคม 1999 จนถึงเดือนธันวาคมปี 2002 ฯพณฯ เล เลื่อง มินท์ ดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการองค์การนาซา ในกระทรวงการต่างประเทศแห่งเวียดนาม และได้ก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการส่วนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบทวิภาคีในกระทรวงการต่างประเทศในเวลาต่อมา (เดือนธันวาคมปี 2002 ถึงเดือนมกราคมปี 2004)

ฯพณฯ เล เลื่อง มินท์ สำเร็จการศึกษาจากสถาบันทางการทูตของเวียดนามในปี คศ. 1974 และจบมหาวิทยาลัย Jawaharlal Nehru University ในด้านภาษา และวรรณคดีอังกฤษที่ประเทศอินเดีย มีบทบาททางการทูตระหว่างประเทศยาวนาน และถือเป็นบุคลากรทางการทูตแถวหน้าขององค์การสหประชาชาติ และอาเซียน

Keynote Speaker

ยิว เดอ โบเออร์ ผู้อำนวยการทั่วไปสถาบันโกลบอล กรีน โกรวท์
Mr. Yvo de Boer - Director-General of the Global Green Growth
Institute (GGGI)



ยิว เดอ โบเออร์ ผู้อำนวยการทั่วไปสถาบันโกลบอล กรีน โกรวท์ องค์การระหว่างประเทศที่มีสำนักงานใหญ่ ณ กรุงโซล เกาหลีใต้ เขาได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนี้โดยความเห็นชอบจากสมัชชาแห่งโกลบอล กรีน โกรวท์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปีเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนในปีนี้เป็นต้นมา

ก่อนหน้านี้ คุณยิว เดอ โบเออร์ รับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการหน่วยงานด้านการเปลี่ยนแปลงของลักษณะอากาศโลก (Climate Change) และการให้บริการด้านความยั่งยืน ของบริษัทเคพีเอ็มจี ในวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว คุณยิว เดอ โบเออร์ถือว่าเป็นผู้นำแห่งเครือข่ายเคพีเอ็มจีที่ทำงานที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนในประเทศต่าง ๆ ทั้งหมด โดยคณะทำงานชุดนี้ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนหลายร้อยท่านจากกว่า 60 ประเทศ และยังเป็นผู้นำในการผลักดันบริษัทเคพีเอ็มจีไปสู่แผนงาน CC&S ซึ่งคุณยิว เดอ โบเออร์ ได้แนะนำให้ผู้นำในองค์กรต่าง ๆ ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ให้ทุกฝ่ายร่วมกันมองหาวิธีที่รับมือ มองหาโอกาสและบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านี้

ก่อนหน้านี้ที่คุณยิว เดอ โบเออร์ จะเข้ารับตำแหน่งที่เคพีเอ็มจี ในปี 2010 เขาเป็นผู้นำในกระบวนการสร้างการตระหนักรู้และมองหาวิธีการที่รับปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงของอากาศโลก ในฐานะเลขาธิการระดับสูง ในการทำงานภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ UNFCCC ตั้งแต่ปี 2006-2010

ในช่วงเวลาดังกล่าว เขาหยิบยกประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศขึ้นเป็นวาระพิจารณาเร่งด่วน เพื่อให้ทั้งภาคการเมือง และสื่อต่าง ๆ ทั่วโลกสนใจ เขาเชิญผู้นำที่ทรงอิทธิพลต่อโลกกว่า 100 ชีวิตมาประชุมพร้อมกันที่กรุงโคเปนเฮเกนในการประชุมนานาชาติว่าด้วยการเจรจาด้านภูมิอากาศในเดือนธันวาคมปี 2009 และสร้างพันธสัญญาจากผู้นำจากกว่า 90 ประเทศวาระนั้น ในเรื่องการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

นอกเหนือจากบทบาทการทำงานในองค์การสหประชาชาติแล้ว เขายังทำงานในสหภาพยุโรปในด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ในตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการทั่วไป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งเนเธอร์แลนด์ นอกจากนี้เขายังเป็นรองประธานคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน และปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษาแห่งรัฐบาลจีน รวมทั้งธนาคารโลกด้วย และในปี 2011 เขาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในที่ประชุม World Economic Forum ในการประชุมสมัชชาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกด้วย

Keynote Speaker



ซาธุ เอ จอห์นสตัน - รองผู้ว่าการ รัฐแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา
Mr.Sadhu A. Johnston - Deputy City Manager, City of Vancouver



ในฐานะรองผู้ว่าการรัฐ ซาธุทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารราชการของเมืองแวนคูเวอร์ในหลาย ๆ ด้าน และหนึ่งในนั้น ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านความช่วยเหลือฉุกเฉิน ซึ่งถือเป็นหน้าที่สำคัญไม่น้อยในการทำงานของผู้ว่าการรัฐ คุณซาธุเป็นหนึ่งในคนที่มีส่วนร่วมกับกระบวนการพัฒนาและวางแนวทงนโยบาย แวนคูเวอร์ เมืองสีเขียว รวมทั้งเป็นคนวางแนวทางปฏิบัติ ซึ่งถือเป็นการปฏิวัติสิ่งแวดล้อมของนครแวนคูเวอร์สมัยใหม่

ในปัจจุบัน การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรัฐแวนคูเวอร์อยู่ที่ระดับ 6% ต่อปี ซึ่งต่ำกว่าระดับที่เคยต่ำที่สุดในปี 1990 แม้ว่านครแวนคูเวอร์จะมีการเพิ่มขึ้นของประชากรมากกว่า 28% และมีการจ้างงานในธุรกิจต่าง ๆ มากขึ้น 18% ส่วนกิจกรรมสร้างเมืองสีเขียวของนครแวนคูเวอร์ในปัจจุบันนั้นประกอบไปด้วย การสร้างทางจักรยาน การแบ่งปันการใช้จักรยานสาธารณะ การอนุรักษ์น้ำและลดการใช้พลังงานในครัวเรือน การวางกลยุทธ์การทำงานเพื่อสีเขียว การใช้ระบบขนส่งมวลชน และระบบอำนวยความสะดวกโดยใช้พลังงานจากไฟฟ้า และการวางกลยุทธ์การบริหารงานชุมชนภายใต้กรอบแห่งการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

คุณซาธุ เป็นเจ้าของผลงานหนังสือ The Guide to Greening Cities โดยสำนักพิมพ์ Island Press เขายังเป็นผู้ก่อตั้ง และเป็นผู้ร่วมบริหารของเครือข่ายผู้นำแห่งเมืองยั่งยืน Sustainability Directors Network (USDN) ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีทีมงาน 120 คนจากคณะทำงานของภาครัฐเข้ามาช่วยวางแผน กำหนดนโยบายและวางกลยุทธ์เพื่อให้เมืองต่าง ๆ ที่มีประชากรรวมกันแล้วกว่า 50 ล้านคนทั่วทั้งทวีปอเมริกาเหนือ เดินหน้าสู่ความเป็นเมืองแห่งสีเขียวเช่นเดียวกับแวนคูเวอร์

คุณซาธุ เคยเป็นผู้ช่วยนายกเทศมนตรี ริชาร์ด เอ็ม ดาร์ลีย์ ในด้านนโยบายและสิ่งแวดล้อม ซึ่งหน้าที่ของเขาคือการดูแลเมืองใหญ่อย่างซิดาโกในด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของเมือง นอกจากนั้น ซาธุยังช่วยนายกเทศมนตรี ดาร์ลีย์ในการสร้างพัฒนาแผนสิ่งแวดล้อมของซิดาโก ซึ่งผลงานที่โดดเด่นของเขาได้แก่ การออกแบบโครงการรีไซเคิลที่ชื่อว่า Blue cart recycle system มาใช้ โดยเป็นโครงการจัดเก็บ และบริการเก็บขยะของครัวเรือน ซึ่งรวมไปถึงอาคารชุดที่อยู่อาศัยต่าง ๆ และผลจากโครงการนี้ ทำให้อัตราการรีไซเคิล ของซิดาโก เพิ่มสูงขึ้นมากเป็นประวัติการณ์

จากการทำงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมประจำนครรัฐซิดาโก คุณซาธุ ได้รับการทาบทามให้ทำงานเป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีของรัฐ และในปี 2005 เดือนกรกฎาคม เขาเคยได้รับตำแหน่งผู้ช่วยนายกเทศมนตรีด้านการริเริ่มโครงการสีเขียวทั้งหมดนี้เป็นบทพิสูจน์ได้ดีว่า เส้นทางการทำงานของเขานั้นผ่านประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันยาวนาน จนประสบความสำเร็จถึงวันนี้นั่นเอง

Keynote Speaker



เดวิด เพียร์สัน ผู้อำนวยการฝ่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดีลอยท์ โกลบอล
Mr. David Pearson - Chief Sustainability Officer Deloitte Global

Deloitte.

3 ปีที่ผ่านมา คุณเดวิดเป็นบุคลากรหลักที่มีส่วนร่วมในกระบวนการทำงานตามแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของดีลอยท์ ตลอดจนการดูแลการจัดการความยั่งยืนในด้านของการให้บริการลูกค้าในขอบข่ายของเทคโนโลยีความสะอาด ไม่เพียงเท่านั้น คุณเดวิดยังเป็นแกนนำหลักในการพัฒนาสร้างสรรค์หลักสูตรเพื่อเน้นย้ำพันธกิจของดีลอยท์ในการประกอบธุรกิจและสร้างความยั่งยืนภายใต้กรอบของการดูแลสิ่งแวดล้อม และสังคม โดยการร่วมมือกับภาครัฐ และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร รวมทั้งภาคประชาสังคม ซึ่งเครือข่ายของดีลอยท์ต่างทำงานร่วมกันเพื่อออกแบบและพัฒนาวิธีการทำงานไปสู่อนาคต

คุณเดวิดเริ่มงานกับดีลอยท์ในแวนคูเวอร์ แคนาดา เมื่อปี 1988 เขาใช้เวลากว่า 25 ปีในการทำงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน และตั้งแต่ปี 2007 ถึง 2011 คุณเดวิดดำรงตำแหน่งเป็น CEO ของดีลอยท์ CIS และย้ายไปประจำที่กรุงมอสโก ในรัสเซีย โดย CIS ทำงานครอบคลุมกว่า 11 ประเทศที่เคยอยู่ภายใต้การปกครองของรัสเซีย และในปี 1999-2007 คุณเดวิดรับหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในหลายหน่วยงานของ CIS ทั้งการเป็นหัวหน้าทีมในการตรวจสอบบัญชี และดูแลกลุ่มบริษัทที่ทำงานด้านการให้บริการ ความท้าทายของเดวิดไม่ได้หยุดลงแค่นั้น เขายังเป็นผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของ CIS อีกด้วย

ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา คุณเดวิดได้อุทิศตัวเพื่อก้าวเข้ามาสู่งานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งโครงสร้างในการทำงานใหม่ของดีลอยท์ ที่ครอบคลุมไปถึงการพัฒนาลูกค้าให้เดินหน้าสู่เทคโนโลยีสะอาด วันนี้ คุณเดวิดเป็นผู้นำในด้านการวางกรอบกลยุทธ์ขององค์กรตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม และการสร้างความยั่งยืนจากภายใน

คุณเดวิดสำเร็จการศึกษาด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัย ไชมอน เฟรเซอร์ เขายังได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพทางการบัญชีของสหรัฐอเมริกา และยังเป็นสมาชิกของสถาบันผู้ตรวจสอบบัญชี จากรัฐบริติช โคลัมเบีย รวมทั้งสถาบันผู้ตรวจสอบบัญชีแห่งแคนาดา อีกด้วย

นอกจากนั้น คุณเดวิดยังเคยเป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาของ ดาวน์ ไซต์ออฟ องค์กรการกุศลในมอสโก ที่ให้การดูแล และสนับสนุนครอบครัวของเด็ก ๆ ที่ป่วยเป็นโรคดาวน์ซินโดรม และยังเป็นสมาชิกของหอการค้าอเมริกันในรัสเซีย ซึ่งก่อนหน้านั้น คุณเดวิดเคยมีโอกาสได้เป็นรองประธาน และเป็นสมาชิกสภาอาวุโสของหอการค้าด้วยเช่นกัน

Keynote Speaker



แคลลินน์ เจมส์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีอาร์เอ็ม
ประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

Ms.Keryn James - Regional CEO, ERM Asia Pacific



คุณแคลลินน์ เป็นซีอีโอของบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำ อีอาร์เอ็ม ประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ดูแลทั้งประเทศ
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตอนเหนือ และจีน รวมไปถึงอินเดียด้วย คุณแคลลินน์
สำเร็จการศึกษาจากสาขาภูมิศาสตร์ และสาขาการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้เธอยังเป็นสมาชิกสภา
ผู้บริหารระดับสูงของอีอาร์เอ็ม ซึ่งกำกับดูแลการทำงานของบริษัทอีอาร์เอ็มในฐานะที่ปรึกษามืออาชีพทั่วโลก

คุณแคลลินน์ รับบทบาทในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ วางแผนการประเมินผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำกับลูกค้า คุณแคลลินน์ถูกวางตัวเป็นผู้บริหารมืออาชีพจากประสบการณ์การทำงานร่วมกับกับ
องค์กรชั้นนำ และโครงการต่าง ๆ ทั้งในออสเตรเลีย จีน อินเดีย เอเชีย เวียดนาม แอฟริกา และยุโรป ไม่ว่าจะเป็นโครงการ
ด้านพลังงาน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ เหมือนแร่ หรือการวางโครงสร้างสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยก่อนหน้านี ะหว่างปี 2005-
2011 เธอประจำอยู่ในลอนดอน และรับผิดชอบงานของ อีอาร์เอ็ม ในสหราชอาณาจักร และไอร์แลนด์ และก่อนจะรับ
หน้าที่ในสหราชอาณาจักร เธอดูแลรับผิดชอบงานของอีอาร์เอ็มในออสเตรเลียตะวันตก และการบริหารงานโครงการของ
ลูกค้า โดยประจำอยู่ในเมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย

Keynote Speaker



ฟิลลิป ฟอนต้า ผู้อำนวยการ WBCSD-CSI

Mr.Philippe Fonta - Managing Director WBCSD-CSI



ฟิลลิป ฟอนต้า โดดเด่นอยู่ในแวดวงธุรกิจมายาวนานกว่า 20 ปี เขาทำงานประสานงานกับองค์กร และสถาบันการศึกษามากมาย รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการร่างแนวทางการบริหาร และนโยบายให้กับองค์กรเอกชนหลายแห่ง และในฐานะผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงกับการทำงานในองค์กรยักษ์ใหญ่อย่างแอร์บัส ซึ่งถือเป็นผู้ประกอบการเครื่องบินรายใหญ่ของโลก คุณฟิลลิปดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการดูแลสิ่งแวดล้อมแห่งผู้ประกอบการธุรกิจการค้าด้านอากาศยาน ซึ่งถือเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่ร่วมกำหนดแนวทางและนโยบายด้านความยั่งยืนในด้านการบินของสหประชาชาติอีกด้วย

จากประสบการณ์ของการเป็นวิศวกรโยธา และประสบการณ์ในเชิงเศรษฐศาสตร์และการทำงานร่วมกับองค์กรระดับโลกในธุรกิจซีเมนต์ เขาได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ปลุกกระแสให้กับ 24 บริษัทผู้ผลิตปูนซีเมนต์ยักษ์ใหญ่ระดับโลกที่ประกอบการในกว่า 100 ประเทศ นับตั้งแต่ปี 2011 เป็นต้นมาให้เดินตามแนวทางของการสร้างธุรกิจให้เข้มแข็งภายใต้กรอบแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในเดือนกันยายน 2012 คุณฟิลลิป ได้รับตำแหน่งผู้บริหารในอุตสาหกรรมผู้ผลิตยาง WBCSD's Tire Industry



wbcasd



100
YEARS
SCG

Project (TIP) ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ค้าในอุตสาหกรรม 11 รายที่มีส่วนการครอบครองตลาดโลกรวมกันไม่ต่ำกว่า 70% โดยทำงานร่วมกันภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ WBCSD เพื่ออนาคต

Keynote Speaker



H.E. Le Luong Minh - ASEAN Secretary-General



H.E. Le Luong Minh was born on 1 September 1952. He is a native of Thanh Hoa, Viet Nam.

Before assuming his post as ASEAN Secretary-General, His Excellency Le Luong Minh was Viet Nam's Deputy Minister for Foreign Affairs. He was nominated by the Government of Viet Nam. The ASEAN Leaders endorsed him as ASEAN Secretary-General for 2013-2017.

From 2004 to 2011, Mr. Minh was Viet Nam's Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Permanent Representative to the United Nations. From August 2007 to December 2008, he was concurrently Assistant Minister for Foreign Affairs and from December 2008 till the end of his tenure in June 2011 concurrently Deputy Minister for Foreign Affairs.

Mr Minh has had a long career in Viet Nam's Ministry of Foreign Affairs, which began in 1975. He was appointed Deputy Director-General for International Organizations in 1993. In 1995, he was appointed as Ambassador – Permanent Representative to the United Nations Office and Other International Organizations in Geneva. Two years later, he was appointed as Ambassador – Deputy Permanent Representative to the United Nations at Headquarters.

Between December 1999 to December 2002, Mr Minh was Deputy Director-General, then Acting Director-General for International Organizations in the Foreign Ministry. He became Acting Director-General, then Director-General for Multilateral Economic Cooperation in the Foreign Ministry (Dec 2002 – Jan 2004). H.E. Minh studied Diplomacy at the University of Foreign Affairs (now the Diplomatic Academy of Viet Nam), Hanoi, Viet Nam, and received his degree in 1974. He then studied Linguistics and English Literature at Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India.

Keynote Speaker



Yvo de Boer, the Director-General of the Global Green Growth Institute (GGGI)



Yvo de Boer is the Director-General of the Global Green Growth Institute (GGGI), a Seoul-based international organization. He was appointed as the Director-General by the GGGI Assembly, GGGI's supreme governing body to serve a four-year term beginning on April 15, 2014.

Previously, Mr. de Boer served as KPMG's Global Chairman of Climate Change & Sustainability Services (CC&S). In this role, he led KPMG's international network of climate change and sustainability consulting businesses, which comprise several hundred sustainability professionals in over 60 countries. As well as leading KPMG's CC&S agenda Mr. de Boer advised corporate leaders on the impacts of rapid environmental, social and political change and how their businesses should respond in order to grasp opportunities and manage risks.

Before joining KPMG in 2010, Mr. de Boer led the international process to respond to climate change in the role of Executive Secretary of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) from 2006 to 2010.

During his tenure he raised the issue of climate change to the highest levels of political and media attention. He brought over 100 world leaders to Copenhagen for the international climate negotiations in December 2009 and secured commitments from over 90 countries to reduce greenhouse emissions. Throughout his career, he has focused on the economics of climate and sustainability to help policy makers and the business community understand the consequences of acting, or failing to act, in economic terms. Prior to his UN role, he was extensively involved in European Union environmental policy as deputy Director General of the Dutch Environment Ministry. He also served as vice-chair of the U.N. Commission on Sustainable Development, and acted as an advisor to the Government of China and the World Bank. In 2011 he was appointed to chair the World Economic Forum's Global Agenda Council on Climate Change.

Keynote Speaker



Mr. Sadhu A. Johnston - Deputy City Manager, City of Vancouver



As Deputy City Manager, Sadhu contributes to the overall management of the City of Vancouver. Sadhu oversees the environmental and emergency areas within the City Manager's Office.

Sadhu helps to oversee the development and implementation of Vancouver's Greenest City Action Plan, which build's off of Vancouver's successes in building a green city. Vancouver's greenhouse gas emissions are currently 6% below 1990 levels despite a growth in population of 28% and an increase in jobs of 18%. Current activities include citywide curbside compost collection, public bike share, home energy retrofit programs, water conservation programs, a deconstruction program, green job strategies, electric vehicle infrastructure and district energy strategies among others.

Sadhu is a co-author of The Guide to Greening Cities, which was published in October 2013 by Island Press (www.guidetogreeningcities.org).

Sadhu is a founder and co-chair of the Urban Sustainability Directors Network (USDN), a network of over 120 municipal staff focused on greening their cities, representing over 50 million urban dwellers in North America.

Prior to moving to Vancouver, Sadhu served as Mayor Richard M. Daley's Chief Environmental Officer where he was responsible for the oversight of City of Chicago environmental initiatives. Sadhu served Mayor Daley in the development and implementation of the Chicago Climate Action Plan. Under Mayor Daley's leadership, Sadhu was involved in the design and implementation of the City's blue cart recycling system increasing recycling rates, while making it easier for Chicago residents to recycle.

Prior to serving in this capacity, Sadhu served as the Commissioner of the City of Chicago's Department of Environment (DOE). He was appointed by Mayor Richard M. Daley in July of 2005 after serving as Assistant to the Mayor for Green Initiatives.

Keynote Speaker



Mr. David Pearson - Chief Sustainability Officer Deloitte Global

Deloitte.

Professional background

During the past three years David has been heavily involved in the Deloitte Sustainability agenda as well as Deloitte's client services in the sustainability and clean technology areas. In addition, he leads innovative programs which demonstrate Deloitte's commitment to driving societal change and promoting environmental sustainability. Collaborating with government, non-profit organizations, and civil society, the Deloitte network is designing and delivering solutions that contribute to a sustainable and prosperous future for all.

David joined Deloitte in Vancouver, Canada in 1988. He has more than 25 years' experience in both public accounting and private industry. From 2007 – 2011 David served as CEO of Deloitte CIS and was based in Moscow, Russia. The CIS Firm covers 11 countries in the former Soviet Union. From 1999 – 2007 David held various executive positions in the CIS Firm including leadership roles in Audit and Enterprise Services group, Talent and as Chief Operating Officer. Over the past three years he has been heavily involved in the Deloitte Sustainability agenda as well as Deloitte's client services in the sustainability and clean technology areas. He also leads the firm's strategy on Corporate Responsibility and Internal Sustainability.

Education

David holds a bachelor's degree in Business Administration from Simon Fraser University. He is a Certified Public Accountant in the US; a member of the Institute of Chartered Accountants of British Columbia; and the Canadian Institute of Chartered Accountants.

David was Chairman of the Advisory Board for Downside Up, a Moscow based charity supporting families with Down syndrome children and a Member of the Board of the American Chamber of Commerce in Russia formerly serving as a Vice-Chairman and Member of the Executive Committee.

Keynote Speaker



Ms. Keryn James - Regional CEO, ERM Asia Pacific



Keryn is CEO for ERM's Asia Pacific operations including businesses throughout Australia and New Zealand, South East Asia, North East Asia, China and India. She has an academic background in Geography and Impact Assessment and is a member of ERM's Executive Committee which has oversight of ERM's global operations.

Keryn has provided strategic planning, social consulting and environmental impact assessment advice to clients on and has worked on major capital projects in Australia, China, Indonesia, Vietnam, Africa and Europe. Her sector focus is oil and gas, mining, power and infrastructure. Keryn was previously based in London (2005 – 2011) and managed ERM's UK and Ireland business. Prior to moving to the UK she was responsible for ERM's Western Australia operations and national client management programme, based in Perth.

Keynote Speaker



Mr.Philippe Fonta - Managing Director WBCSD-CSI



Philippe Fonta has over 20 years of experience with private companies, working in cooperation with international institutions, policy-making bodies and non-governmental organizations. Successively Director of Environment and Head of Sustainable Development for Airbus, one of the two major aircraft manufacturers, he also endorsed the responsibility of chairman of the environmental committee of the aerospace manufacturers' trade association, which is the official observer to the UN aviation-specialized standard- and policy-making agency.

He is now bringing his technical engineer's background and his experience in economic scenarios and international cooperation to the cement sector, leading since March 2011 the WBCSD's CSI, a global effort by 24 major cement producers with operations in more than 100 countries who believe there is a strong business case for the pursuit of sustainable development.

In September 2012, Philippe also took over the responsibility of the WBCSD's Tire Industry Project (TIP), which gathers 11 major tires producers representing more than 70% of the world's tire manufacturing capacity and working together through WBCSD in moving forward their sustainability.